



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๙๕๒๑

ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๕๐

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ ผู้อำนวยการศูนย์ทุกศูนย์ เกษตรจังหวัดทุกจังหวัด และเกษตรกรุงเทพมหานคร

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ขอความร่วมมือการปฏิบัติงานของบุคลากร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) โดยให้ทุกหน่วยงานวางแผนให้บุคลากรในองค์กร ปฏิบัติราชการที่บ้าน (Work from Home) ร้อยละ ๘๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๒๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) จึงขอให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามระดับพื้นที่ควบคุมที่กำหนดโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ด้วยความเข้มงวดในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. วางแผนให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติราชการที่บ้าน (Work from Home) ในสัดส่วนร้อยละ ๕๐ ของจำนวนบุคลากร ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยขอให้หน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสม คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารราชการ และการให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ

๒. กำชับบุคลากรให้ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันควบคุมโรคด้วยมาตรการ VUCA ได้แก่ V-Vaccine ฉีดวัคซีนครบ รับวัคซีนเข็มกระตุ้น ลดอาการป่วยหนัก U-Universal Prevention ป้องกันตนเองตลอดเวลา โดยเฉพาะการเว้นระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากากอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันการติดเชื้อ C-COVID Free Setting สถานที่ให้บริการพร้อม ผู้ให้บริการฉีดวัคซีนครบ ตรวจ A-ATK เมื่อมีความเสี่ยงใกล้ชิดคนติดเชื้อ หรือมีอาการทางเดินหายใจ

๓. หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้มีการรวมกลุ่มหรือมีการเคลื่อนย้ายของกลุ่มคนจำนวนมาก อย่างเข้มงวด เช่น การจัดประชุม สัมมนา การจัดสอบ จัดฝึกอบรม ฯลฯ โดยปรับกิจกรรมให้เป็นรูปแบบออนไลน์ หากมีความจำเป็นต้องดำเนินการขอให้พิจารณาจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด สำหรับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ศูนย์ปฏิบัติการฯ และสำนักงานเกษตรจังหวัด ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

(นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง)
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร